



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถนนชายทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๑๒๓๒/พิเศษ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๔  
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ และลูกจ้าง ให้ข้าราชการและลูกจ้างถือปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้รับบริการ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๔ และปรับปรุงประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง มีนโยบายที่จะผลักดันให้บุคคลากรในสังกัด มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรวบรวมข้อมูลการสอบหาข้อเท็จจริง สอบวินัย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรภายในหน่วยงาน

๒. ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตของชาติ โดยจะนำรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาประกอบการพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกัน และได้มีการติดตามรายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ดังกล่าว เพื่อกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

๓. ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงด้านทุจริต แก่บุคคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง

๕. ได้มีจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ละครักษาวินัย การป้องกันการทุจริตแก่บุคคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยแจ้งนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับให้แก่บุคลากรทราบ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบายดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน

๖.ได้ดำเนินการแจ้งเวียน หนังสือที่ นศ ๑๒๓๒/พิเศษ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติ

จากการกำกับติดตามการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว พบว่าข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง มีความรู้ในกรอบแนวทางดังกล่าวและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกิดขึ้นทั้งในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง และขออนุญาตให้เผยแพร่บนที่กฉบับนี้ บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต



(นางสุดา ไพศาล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เห็นชอบ/อนุญาต



(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

สาธารณสุขอำเภอปากพนัง